

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TỔNG HỢP

Nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2024 của thành phố Hải Phòng
(Kèm theo Kế hoạch số 91 /KH-UBND ngày 12 / 4 /2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT	Chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm	Chuyên ngành thi
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố: 03 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Văn thư viên, Phòng Hành chính - Tổ chức, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.	Văn thư - Lưu trữ
	01 người vào vị trí Chuyên viên về lưu trữ, Phòng Hành chính - Tổ chức, trình độ Đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành: Lưu trữ. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.	Văn thư - Lưu trữ
	01 người vào vị trí Chuyên viên thủ quỹ, Phòng Quản trị - Tài vụ, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Kinh tế học; Quản trị kinh doanh.	Tài chính
2	Sở Ngoại vụ: 03 chỉ tiêu	
	03 người vào vị trí Chuyên viên về ngoại giao nhà nước, Phòng Hợp tác quốc tế, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh tế.	Ngoại vụ
3	Sở Thông tin và Truyền thông: 02 chỉ tiêu	
	02 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý viễn thông, Phòng Bưu chính - Viễn thông, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Hệ thống thông tin.	Bưu chính - Viễn thông

h

STT	Chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm	Chuyên ngành thi
4	Sở Khoa học và Công nghệ: 02 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ, Phòng Phát triển Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Quản lý công nghiệp.	Khoa học và Công nghệ
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo), Phòng Quản lý Khoa học, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Quản lý công nghiệp.	Khoa học và Công nghệ
5	Sở Văn hóa và Thể thao: 02 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa, Phòng Quản lý di sản văn hóa, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Văn hóa học; Lịch Sử; Quản lý văn hóa; Bảo tàng học; Việt Nam học.	Văn hoá
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Phòng Tổ chức - Pháp chế, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Luật; Quản trị nhân lực; Quản lý thể dục thể thao.	Tổ chức nhà nước
6	Sở Y tế: 02 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về dược, Phòng Nghiệp vụ dược, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Dược học; Hóa dược.	Dược
	01 người vào vị trí Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế, Phòng Kế hoạch - Tài chính, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Quản lý xây dựng.	Xây dựng

STT	Chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm	Chuyên ngành thi
7	Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về đo đạc và bản đồ, Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Quản lý đất đai; Địa chính; Bản đồ học.	Đo đạc và bản đồ
8	Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng: 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về hành chính văn phòng, Văn phòng đại diện Ban quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Quản trị kinh doanh; Kinh tế.	Văn phòng
9	Chi cục Văn thư - Lưu trữ: 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Văn thư viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, trình độ Đại học trở lên một trong số ngành, chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.	Văn thư - Lưu trữ
10	Ban Tôn giáo: 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, Phòng Quản lý nghiệp vụ, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Tôn giáo học; Quản lý nhà nước.	Tôn giáo
11	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình: 02 chỉ tiêu	
	02 người vào vị trí Chuyên viên về dân số, Phòng Dân số và Truyền thông, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Bác sỹ; Điều dưỡng - Hộ sinh; Y tế công cộng; Quản lý y tế; Luật; Kinh tế; Quản lý nhà nước; Báo chí; Truyền thông đa phương tiện; Truyền thông đại chúng; Công nghệ truyền thông; Quan hệ công chúng.	Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

STT	Chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm	Chuyên ngành thi
12	Chi cục Biển và Hải đảo: 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Kế toán viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.	Tài chính
13	Thanh tra Sở Xây dựng: 04 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 1 (Ngô Quyền), trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Kiến trúc; Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng; Quản lý Xây dựng; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý đô thị và công trình.	Xây dựng
	01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 2 (Hồng Bàng), trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Kiến trúc; Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng; Quản lý Xây dựng; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý đô thị và công trình.	Xây dựng
	01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 7 (Kiến Thụy), trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Kiến trúc; Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng; Quản lý Xây dựng; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý đô thị và công trình.	Xây dựng
	01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra, Đội Thanh tra xây dựng số 11 (Cát Hải), trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Kiến trúc; Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng; Quản lý Xây dựng; Quy hoạch vùng và đô thị; Quản lý đô thị và công trình.	Xây dựng
14	Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng: 02 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý kinh tế tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế; Kinh tế đầu tư.	Tài chính
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.	Xây dựng

STT	Chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm	Chuyên ngành thi
15	Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền: 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Kinh doanh quốc tế; Thương mại điện tử.	Thương mại
16	Ủy ban nhân dân quận Hải An: 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách kiêm quản lý tài sản công, Phòng Tài chính - Kế hoạch, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán.	Tài chính
17	Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn: 03 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thủy sản, Phòng Kinh tế, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Quản lý thủy sản; Khai thác thủy sản.	Thủy sản
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, trình độ Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chất học; Bản đồ học.	Quản lý đất đai
	01 người vào vị trí vào vị trí Chuyên viên về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch, Phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Báo chí.	Du lịch
18	Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh: 02 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về kết cấu hạ tầng giao thông kiêm an ninh an toàn giao thông, Phòng Quản lý đô thị, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật giao thông; Khai thác vận tải.	Giao thông vận tải
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Giáo dục mầm non; Sư phạm toán học.	Giáo dục và Đào tạo
19	Ủy ban nhân dân huyện An Dương: 01 chỉ tiêu	
	01 người vị trí Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Văn phòng HĐND và UBND, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Quản lý công; Kế toán.	Văn phòng

STT	Chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm	Chuyên ngành thi
20	Ủy ban nhân dân huyện An Lão: 03 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Kế toán viên, Văn phòng HĐND và UBND, trình độ Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.	Tài chính
	01 người vào vị trí Chuyên viên về lao động tiền lương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Quản trị nhân lực.	Lao động - Thương binh và Xã hội
	01 người vào vị trí Chuyên viên về an toàn thực phẩm, Phòng Y tế, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Y; Dược; Dinh dưỡng; Thực phẩm; Y tế công cộng.	An toàn vệ sinh thực phẩm
21	Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy: 02 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Luật; Tài chính - Ngân hàng.	Thương mại
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý báo chí kiêm quản lý phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, Phòng Văn hóa và Thông tin, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Báo chí; Quản lý thông tin; Quan hệ quốc tế; Quản lý nhà nước.	Báo chí - xuất bản
22	Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo: 02 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành, Văn phòng HĐND và UBND huyện, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Chính trị học; Quan hệ công chúng.	Văn phòng
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng; Quản lý xây dựng; Kiến trúc.	Xây dựng

STT	Chỉ tiêu, yêu cầu của vị trí tuyển dụng theo vị trí việc làm	Chuyên ngành thi
23	Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải: 05 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị, Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Toán Kinh tế; Luật; Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế.	Lao động - Thương binh và Xã hội
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Bảo tàng học.	Văn hoá
	01 người vị trí Chuyên viên về công tác thanh tra kiểm giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra huyện, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Luật; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản lý công; Khoa học Quản lý.	Thanh tra
	01 người vị trí Chuyên viên về quản trị công sở, Văn phòng HĐND và UBND, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.	Văn phòng
	01 người vào vị trí Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, trình độ Đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế; Kinh tế phát triển; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Bất động sản; Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử; Luật; Luật Kinh tế.	Thương mại
24	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (không phải chỉ tiêu công chức): 01 chỉ tiêu	
	01 người vào vị trí Chuyên viên về công tác xã hội kiêm phổ biến kiến thức và Hội viên, Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên, trình độ Đại học trở lên một trong số các ngành, chuyên ngành: Công tác xã hội; Luật; Giáo dục và phát triển cộng đồng.	Lao động - Thương binh và Xã hội